

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 -2023 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.**

Thực hiện Công văn số 1597/MTTQ-BTT, ngày 07/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 (Ngày hội) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo và hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

### **PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2003 - 2023**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### **1. Đặc điểm về địa lý; hệ thống chính trị; nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.**

Tam Kỳ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Quảng Nam; có diện tích tự nhiên 93,97 km<sup>2</sup>; nằm ở khu vực Trung Trung bộ, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Phú Ninh, phía Nam giáp huyện Núi Thành, phía Bắc giáp huyện Thăng Bình. Toàn thành phố có 09 phường, 04 xã (với 85 khu dân cư); dân số toàn thành phố khoảng 150 ngàn người.

Trong những năm qua, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, kinh tế xã hội có sự phát triển toàn diện. Các tầng lớp Nhân dân giữ vững được sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận với đường lối phát triển của Đảng và nhà nước. Đồng bào có đạo, bà con người Hoa đều an tâm làm kinh tế, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đúng pháp luật. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hưởng ứng tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản trong công đồng dân cư hoạt động hiệu quả, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và của tỉnh.

##### **2. Thuận lợi, khó khăn**

###### **2.1. Thuận lợi**

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện của của Ban Thường vụ Thành ủy, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp ngày càng hiệu quả với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố và hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; Ngày

hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được quan tâm; việc giải quyết các kiến nghị, ý kiến chính đáng của của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố được kịp thời, đảm bảo, góp phần nâng cao niềm tin của đối với Đảng và Nhà nước.

Thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết”, các địa phương tổ chức tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với các hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà Đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong dịp diễn ra Ngày hội đã động viên phát huy truyền thống quê hương, dòng họ, là biểu hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

## **2.2. Khó khăn**

Một số nơi quy mô khu dân cư quá đông dân, ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động tại địa phương.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tập hợp, vận động chưa đông đủ, nhất là việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giới hạn chỉ thực phần lễ để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Thực hiện văn bản hướng dẫn hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành các Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời hướng dẫn các xã, phường chủ động lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc<sup>1</sup> tại địa phương; trong đó mỗi đơn vị chọn 01 khu dân cư tổ chức điểm, sau đó tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiến hành tổ chức đồng loạt tại các khu dân cư còn lại trong xã, phường.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp phân công các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận mời đại diện các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội về dự Ngày hội tại các KDC. Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể, người con quê hương đi làm ăn xa, cán bộ

---

<sup>1</sup> Kế hoạch liên tịch số 142/KHLT-UBND-UBMTTQVN ngày 29/9/2017 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ; Kế hoạch liên tịch Số: 08 /KHLT-UBND-MTTQ ngày 09/10/2019 của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT, ngày 11/10/2022 về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019; Công văn số 262/MTTQ-BTT, ngày 20/10/2022 về đề nghị xếp lịch và mời lãnh đạo dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân;...

công tác ở các nơi được gặp gỡ, sinh hoạt, tiếp xúc, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp ; qua đó tạo niềm tin của đối với Đảng, chính quyền.

Ủy ban MTTQ từ thành phố đến cơ sở phối hợp với ngành văn hoá thông tin truyền thông; Đài Truyền hình - Truyền thanh thành phố và các xã, phường tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú<sup>2</sup> nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đề cương kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số nội dung khác liên quan<sup>3</sup>; đồng loạt treo khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc trên các trục đường chính; vận động 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Ngày hội tập trung cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 18/11, tổ chức trồng cây xanh môi trường, thu gom xử lý rác thải; vận động đảm bảo trật tự ATGT, tạo cảnh quan sáng xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư.

## **2. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với chính quyền và các tổ chức thành viên trong quá trình tổ chức Ngày hội**

Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Ủy ban và các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất. Xây dựng Kế hoạch liên tịch với UBND thành phố và các tổ chức thành viên, để có sự thống nhất phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trong Ngày hội đến các tầng lớp ; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao, tuyên truyền về Ngày hội trên Đài phát thanh truyền hình thành phố, các cụm pa-nô, khẩu hiệu, băng-rôn tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc và vận động treo cờ Tổ quốc trong Ngày hội; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày Đô thị Việt Nam 8/11, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm lồng ghép trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; tổ chức trồng cây xanh tại Nhà sinh hoạt văn hoá các khối phố và những nơi công cộng trọng yếu.

Định kỳ hằng năm, UBND, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ thành phố đến xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; qua đó chỉ đạo Mặt trận xã, phường hướng dẫn thôn, khối phố xét, đề nghị các cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư, tộc văn hoá tiêu biểu để khen thưởng tại Ngày hội.

Đối với các tổ chức thành viên (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, LĐLĐ, Hội Người cao tuổi thành phố...) có văn bản hướng dẫn hội, đoàn thể cấp xã phối hợp MTTQ và chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư đảm bảo các nội dung đề ra. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và tích cực tham gia các hoạt động trước và trong ngày hội.

## **III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2003 - 2023**

<sup>2</sup> Website thành phố, Đài Truyền hình- Truyền thanh thành phố; các trang mạng xã hội như: Zalo, facebook, Fanpage; tổ chức hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền miệng, pa nô, áp phích, băng biển, khẩu hiệu,...

<sup>3</sup> Về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQVN trong lịch sử dân tộc; vai trò của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay; kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

## **1. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước**

Trong nhiều năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố thông qua việc hướng dẫn các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã định hướng đề người dân phải thực sự là chủ thể của hoạt động có ý nghĩa này. Thông qua Ngày hội, các địa phương đánh giá kết quả những đóng góp xây dựng quê hương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng cộng đồng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương... Có thể nói, Ngày hội là nơi quyền làm chủ của mỗi người dân được thể hiện một cách đầy đủ, thực chất. Kết quả lớn nhất của Ngày hội thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố là tập hợp rộng rãi các tầng lớp, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ngày hội là giải pháp trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố với các tổ chức thành viên cùng cấp trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thể hiện trách nhiệm, vai trò là cầu nối mật thiết của tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp với . Ngày hội chính là phương thức quan trọng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy sức mạnh, ý chí, quyết tâm cống hiến vì đất nước của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

## **2. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng**

Trước và trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11), hầu hết các khu dân cư đã tổ chức, giao lưu thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng và các trò chơi dân gian tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi ở khu dân cư; nhiều khu dân cư đã đầu tư tổ chức cắm trại; văn nghệ chào mừng gồm các tiết mục dân vũ, các làn điệu dân ca, các bài ca hát phát huy truyền thống lịch sử và văn hoá của dân tộc, của địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian,... Chú trọng đến việc tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” nhằm gặp gỡ, gắn kết tình đoàn kết của tất cả hộ gia đình trong khu dân cư; đồng thời góp phần tạo cho Ngày hội thật sự ý nghĩa. Trong quá trình tổ chức Ngày hội đã phát động vận động hỗ trợ 20.379 suất quà với số tiền 6,968 tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, ốm đau hoạn nạn. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự Ngày hội tại khu dân cư và tặng 1.402 suất quà, vật phẩm (tổng trị giá 1,256 tỷ đồng) cho hộ nghèo, hộ khó khăn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Hàng năm có 85/85 KDC tổ chức cả phần lễ và hội. Đa số được các khu dân cư dựng sân khấu ngoài trời, trang trí bằng, cờ khẩu hiệu, thể hiện rõ không khí ngày hội, đông đảo, cán bộ, đảng viên trong khu dân cư về tham dự. Trong Ngày

hội các KDC đều thực hiện đầy đủ các nội dung như: Ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kết quả Quỹ “Vì người nghèo”; biểu dương khen thưởng 3.547 tập thể, 8.901 gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương; thông báo Quyết định công nhận gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và biểu dương khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu đạt 93%; thôn, khối phố văn hóa, đạt 85%, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động, ký kết giao ước thi đua... Ngày hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi hầu hết các khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”, tạo được không khí đầm ấm, vui vẻ, phấn khởi, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

### **3. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương**

Tại Ngày hội hằng năm ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động của khu dân cư trong một năm thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng là dịp để cộng đồng khu dân cư thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bổ sung quy ước, hương ước khu dân cư; phát huy tinh thần tự quản của công đồng trong bàn bạc, thảo luận, quyết định những công việc tự quản của cộng đồng và từng hộ gia đình tại khu dân cư (vệ sinh môi trường, đóng góp quỹ, bình xét hộ nghèo, cận nghèo...); phát động thực hiện các Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng được thực hiện tốt ở khu dân cư trong thành phố, chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp và được đông đảo trong thành phố tích cực tham gia hưởng ứng.

Phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai rộng khắp và được đông đảo trên địa bàn thành phố tích cực tham gia hưởng ứng. Nổi bật là phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn, theo phương châm Nhà nước và cùng làm; tuyên truyền vận động người dân hiến 32.152m<sup>2</sup> đất, góp 5.075 ngày công và trên 15 tỷ đồng để tham gia xây dựng nông thôn mới, mở rộng các tuyến đường giao thông. Năm 2020 thành phố Tam Kỳ đã được công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, có 16/24 thôn đã triển khai thực hiện xây dựng KDC NTM kiểu mẫu (*Trong đó*: 03 thôn đạt chuẩn: Thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc (2018); thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng (2018); thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc (2021); 13 thôn đang triển khai thực hiện, gồm: Năm 2019 (08 thôn: Hòa Hạ, Hòa Trung, Hòa Thượng, Tỉnh Thủy, Quý Ngọc, Mỹ Cang, Ngọc Mỹ, Đồng Hành); Năm 2020 (01 thôn: Phú Bình); Năm 2021 (04 thôn: Phú Thạnh, Đồng Phú, Hòa Lang, Kim Đới). Tiếp tục tuyên truyền, vận động duy trì và nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận, đồng thời triển khai xây dựng thêm các tuyến mới; đến cuối năm 2022, trên địa bàn toàn thành phố đã được công nhận 22 tuyến phố văn minh đô

thị và theo kế hoạch của thành phố năm 2023 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng thêm 8 tuyến mới đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với từng khu dân cư, gắn với học tập, nhân rộng các gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng, mang lại hiệu quả cụ thể như: Mô hình “đoàn kết giúp nhau giảm nghèo”; mô hình “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; mô hình “Thanh niên tình nguyện, xung kích lập thân lập nghiệp”; mô hình “xây dựng gia đình cội nguồn chiến binh gương mẫu”; mô hình “Người Cao tuổi mẫu mực, nêu gương sáng”; mô hình “Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; mô hình “Phụ nữ Tam Kỳ - cử chỉ đẹp sống văn minh”; mô hình “Khối phố kiểu mẫu, gắn bảng tên đường”; mô hình “5 đoàn kết và 3 trong sạch”; ....

#### **4. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết quả của đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận từ mỗi địa bàn cơ sở**

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố hằng năm đều được tổ chức trang trọng, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động tích cực tham gia thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình đạt các tiêu chí về văn hóa; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mỗi năm, tùy theo tình hình thực tế, MTTQ Việt Nam thành phố xin chủ trương Thành ủy, phối hợp với các Công an, Trung tâm VH-TT-TT; phòng Văn hoá - Thông tin, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...) lồng ghép để tuyên truyền tới người dân những chủ đề “nóng” tại địa phương<sup>4</sup>.

Trước đây, hầu hết ở các khu dân cư tổ chức ngày hội gồm hai phần chính là lễ và hội, trong đó trọng tâm là phần Lễ, còn phần Hội chưa được tổ chức rộng rãi, chưa thu hút được sự tham gia của trong khu dân cư. Từ năm 2010 đến nay, việc tổ chức ngày hội trên địa bàn thành phố đã được thực hiện tốt cả phần Lễ và phần Hội và có cách làm hay, tiêu biểu, cụ thể: tổ chức hội trại toàn dân năm 2010; tổ chức trồng cây xanh tại các khu công cộng thiết yếu; tổ chức văn nghệ chào mừng gồm các tiết mục dân vũ, các làn điệu dân ca, các bài ca hát phát huy truyền thống lịch sử và văn hoá của dân tộc, của địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian,... Chú trọng đến việc tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” nhằm gặp gỡ, gắn kết tình đoàn kết của tất cả hộ gia đình trong khu dân cư, đồng thời góp phần tạo cho ngày Hội thật sự ý nghĩa.

#### **5. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của tham gia xây dựng tổ**

---

<sup>4</sup> Tuyên truyền bằng hình thức chiếu phim tư liệu, hoạt cảnh; kể chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, tuyên truyền về phòng chống truyền đạo trái pháp luật; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện...

## **chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh**

Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, phát triển các giá trị văn hóa dân gian của địa phương. Tham dự Ngày hội với đầy đủ các thành phần trong hệ thống chính trị từ cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể trong khu dân cư, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ thành phố đến xã, phường đã quan tâm về dự, tặng quà để động viên, khích lệ tại Ngày hội.

Qua đó cũng có trách nhiệm cùng với MTTQ chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư nâng cao chất lượng cho công tác tổ chức Ngày hội, phát huy tốt vai trò của tổ chức mình trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng tổ chức mình ngày càng vững mạnh. Việc tổ chức Ngày hội cũng là hình thức để lãnh đạo các cấp liên hệ với , lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của , trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là cầu nối quan trọng giữa Nhà nước và .

### **6. Đánh giá tác động của Ngày hội đối với khối đại đoàn kết**

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho thấy việc tổ chức Ngày hội đã thật sự trở thành Ngày hội của toàn dân và có sức lan tỏa trong đời sống của . Cả hệ thống chính trị, nhất là MTTQ từ thành phố đến cơ sở luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội cả phần Lễ và phần Hội. Ngày hội có sự tham gia khá đông đủ của , cán bộ, đảng viên cư trú trên địa bàn. Ngày hội là nơi quyền làm chủ của mỗi người dân được thể hiện một cách đầy đủ, thực chất. Kết quả lớn nhất của Ngày hội không những để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà còn giúp các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập hợp rộng rãi các tầng lớp , tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Thông qua Ngày hội, các nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư, các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Thêm vào đó là tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các gia đình điển hình có “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”... Cùng với việc xây dựng nếp sống mới là việc đấu tranh chống lại các hủ tục lạc hậu: mê tín, dị đoan. Xóa bỏ dần những tệ nạn trong xã hội như: rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, đánh bạc...

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

### **1. Kết quả đạt được**

Việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư trong 20 năm qua được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo. Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí theo quy định...cả hệ

thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của , thật sự là “Ngày hội của Nhân dân”. Thông qua Ngày hội những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy, đó là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò và trách nhiệm của Ban chỉ đạo cũng như cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được đề cao.

Trong giai đoạn mới, ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khẳng định trong đời sống chính trị, văn hóa - xã hội tại địa phương, khu dân cư, tạo tiền đề để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống chính trị các cấp tập hợp, đoàn kết và phát huy hiệu quả vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, giảm nghèo; việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

## **2. Nguyên nhân của những kết quả đạt được**

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của nhân dân”.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác tuyên truyền đạt đạt hiệu quả đã thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực nên Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp, mang tính cộng đồng cao ở khu dân cư.

Bên cạnh đó là sự tham gia tích cực của Nhân dân, với những việc làm cụ thể, thiết thực của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư.

## **3. Hạn chế**

Việc tổ chức Ngày hội diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 18/11 hàng năm vào thời điểm đa phần thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều (có khi bão lụt) ảnh hưởng đến công tác tổ chức Ngày hội, có thời điểm một số khu dân cư không tổ chức được phần hội.

Nội dung, chất lượng tổ chức Ngày hội chưa đồng đều giữa khu dân cư trên địa bàn; chương trình lễ và hội chưa phong phú, còn đơn điệu, cứng nhắc với các nghi thức như quy định, Nhân dân ít tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng khu dân cư.

## **4. Nguyên nhân của hạn chế**



Cán bộ Mặt trận cơ sở thường xuyên thay đổi, một bộ phận cán bộ còn hạn chế về năng lực, cán bộ bán chuyên trách mức lương thấp, công việc kiêm nhiệm nhiều nên tinh thần trách nhiệm chưa cao, chất lượng công việc chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn lực dành cho Ngày hội chưa được đảm bảo, phần lớn kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính được chính quyền địa phương bố trí cho hoạt động chung của Ban Công tác Mặt trận trong cả năm. Bên cạnh đó sự vận động và huy động nguồn lực của cộng đồng gặp nhiều khó khăn.

## **5. Một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức Ngày hội**

Một là, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. MTTQ từ thành phố đến xã, phường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Ngày hội; phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, hội, đoàn thể trong tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chủ động tham gia Ngày hội.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm tạo sự quan tâm, chú ý và nâng cao nhận thức cho Nhân dân về Ngày hội. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động Ngày hội của Nhân dân trên địa bàn dân cư.

Ba là, MTTQ các xã, phường thường xuyên hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức Ngày hội ngày càng đổi mới nội dung, phương thức, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng khu dân cư. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng, tạo được sự đồng thuận cao giữa chính quyền và Nhân dân trong quá trình triển khai Ngày hội.

Bốn là, phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ là động lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gắn bó nhau hơn, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân càng cao, kết quả càng lớn, đời sống kinh tế xã hội phát triển, tình làng nghĩa xóm được củng cố, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.

## **PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI**

### **I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU**

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, là diễn đàn dân chủ hằng năm để đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp xúc và nắm

bất tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cụ thể, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình tại cơ sở.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Nhiệm vụ**

Nâng cao chất lượng Ngày hội đáp ứng với tình hình mới nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phát huy sự sáng tạo đổi mới trong tổ chức Ngày hội phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Đổi mới tư duy trong tổ chức Ngày hội luôn thống nhất và hài hòa với nhu cầu đời sống của Nhân dân với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vai trò của chính quyền các cấp đối với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực

### **2. Giải pháp thực hiện**

#### **2.1. Giải pháp chung:**

- Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt rút ra từ quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở khu dân cư và việc bình xét thi đua, tuyên dương các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiêu biểu của phong trào.

#### **2.2. Giải pháp cụ thể:**

- Thứ nhất, cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn trong việc lãnh, chỉ đạo chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện việc tổ chức Ngày hội có hiệu quả. Phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên của mình tham gia tổ chức, thực hiện tốt các nội dung của Ngày hội. Từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và dành nhiều thời gian tham dự các hoạt động trong dịp tổ chức Ngày hội với Nhân dân, xem đây là giải pháp tích cực để gần dân, nắm bắt tình hình cơ sở, qua đó có những quyết sách tích cực trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Thứ hai, chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt ứng dụng việc tuyên truyền trên mạng xã hội, trang Fanpage của Mặt trận các cấp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của Nhân dân về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những gương người tốt, việc tốt, mô hình xây dựng kinh tế hay, hiệu quả,...

- Thứ ba, việc tổ chức Ngày hội cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp. Khuyến khích các khu dân cư tổ chức Ngày hội theo hình thức liên khu dân cư, nhằm tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư.

- Thứ tư, tiếp tục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nội dung, cách tổ chức cho cán bộ Mặt trận các cấp về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Thành công của Ngày hội tạo thêm niềm tin trong quần chúng nhân dân và là động lực cho những người làm công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Thứ năm, nguồn lực tổ chức ngày hội chủ yếu là huy động từ người dân và nguồn kinh phí lồng ghép các hoạt động, chưa có nguồn kinh phí cụ thể trong tổ chức ngày hội. Vì vậy, trong thời gian đến, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm đến vấn đề nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc tổ chức Ngày hội để các hoạt động được triển khai ngày càng đa dạng hơn, có quy mô hơn nhằm đem lại hiệu quả cao.

### **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Đề việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự “cầu nối” giữa tổ chức đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự gắn bó giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp với Nhân dân đã được thể chế hóa trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Đề nghị Trung ương cần có văn bản quy định trách nhiệm của hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với việc lãnh đạo và đảm bảo các điều kiện để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đất nước và vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để đổi mới nội dung và hình thức; đồng bộ về cách thức và phương thức tổ chức Ngày hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời cần thống nhất trong việc phân công lịch lãnh đạo Trung ương và tỉnh về dự Ngày hội tại địa phương hằng năm, hạn chế thay đổi địa điểm và thời gian tránh sự bị động và phản ứng của Nhân dân tại địa phương.

3. Mức kinh phí chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động được thực hiện theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính so với mặt bằng chung hiện nay còn quá thấp nên chủ yếu tập trung cho việc tổ chức Ngày hội; còn hoạt động khác không đảm bảo nguồn để thực hiện. Đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ

Việt Nam thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Phong trào - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;
- BTT UBMTTQVN thành phố;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- BTT UBMTTQVN các xã, phường;
- Các tổ chức thành viên;
- Đảng ủy, UBMTTQ các xã, phường;
- Lưu: VP UBMTTQVN thành phố.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ba**